

Số:228/BC-UBND

*Hương Lộc, ngày 19 tháng 6 năm 2019*

## **BÁO CÁO**

### **Chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND xã**

Năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh, huyện Đảng bộ lần thứ XV, đặc biệt là Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XII, và là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, Đất nước, đặc biệt là năm mà cả hệ thống chính trị của xã và toàn thể nhân dân địa phương nỗ lực, quyết tâm giữ vững các tiêu chí của bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã Nông thôn mới để duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn xã Nông thôn mới, xây dựng thôn 3 trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020. Thực hiện Kế hoạch của Thường trực HĐND xã và Thông báo của Thường trực HĐND xã về kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị Nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá XI. Với phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để có biện pháp phân công, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đạt hiệu quả cao, đảm bảo sự lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ, giám sát của HĐND xã, sự phối kết hợp với UBMTTQVN xã và sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên. UBND xã xin báo cáo quá trình chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm 2019 cụ thể như sau:

#### **I. Về hoạt động chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019**

##### **1. Thực hiện Quy chế làm việc và các phiên họp của UBND xã**

Việc chấp hành Quy chế làm việc và công tác phối hợp được UBND xã và các ngành, các thôn thực hiện nghiêm. Các vấn đề lớn, quan trọng đều được tập thể UBND xã bàn bạc, thảo luận, thống nhất trước khi xin ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ, HĐND xã.

Bám sát và triển khai tốt các Nghị quyết của Đảng uỷ, chương trình công tác của Đảng uỷ, Nghị quyết của HĐND xã; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và từng thành viên UBND huyện phụ trách theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, định kỳ báo cáo trước tập thể UBND xã.

Mối quan hệ phối hợp giữa UBND với HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được tăng cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.

UBND xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các thôn tích cực chuẩn bị và trình các chương trình được phân công nhằm phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành;

đôn đốc, kiểm tra và kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, các văn bản chỉ đạo của UBND xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND; chỉ đạo tích cực chuẩn bị các chương trình, báo cáo và nội dung quan trọng trình Đảng ủy, HĐND xã và các cơ quan cấp huyện. Các báo cáo định kỳ của các ngành được cập nhật phục vụ phiên họp thường kỳ, cung cấp thông tin, dự báo định kỳ giúp UBND xã xem xét, quyết định các giải pháp chỉ đạo, điều hành.

Đã thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ hội họp, các phiên họp thường kỳ theo quy chế làm việc của UBND xã. Trong 6 tháng qua UBND xã đã tổ chức hơn 46 phiên họp, làm việc để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn theo Chương trình công tác của UBND. Các phiên họp trên đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, triệu tập đúng thành phần; các vấn đề thảo luận được kết luận rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể.

Ngoài ra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch đã thường xuyên tập trung chỉ đạo và trực tiếp giải quyết những vấn đề lớn, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm nhiều.

## **2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ quan trọng**

Ngay từ đầu năm, tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng điểm, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để các cơ quan, đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện; tổ chức Hội nghị toàn xã để triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Chương trình công tác năm 2019 của UBND xã, cụ thể tập trung chủ yếu trên các vấn đề, lĩnh vực quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đến nay cơ bản thực hiện đảm bảo theo kế hoạch; đồng thời, duy trì chế độ giao ban hàng tuần, hàng tháng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch; tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các chương trình trọng điểm của năm 2019.

## **3. Về xây dựng và cải cách thể chế**

### *a) Cải cách thể chế*

Cải cách thể chế luôn được coi trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Do đó, UBND đã chỉ đạo ngành Tư pháp xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan triển khai, thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân xã sau khi ban hành đều gửi đến phòng Tư pháp huyện kiểm tra, qua kiểm tra cơ bản ban hành đúng quy định của pháp luật.

### *b) Cải cách thủ tục hành chính*

Đã ban hành Kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các ngành chuyên môn trong việc triển khai, thực hiện; từ những kết quả đạt được, hàng quý UBND xã đã có báo cáo kết quả gửi UBND huyện.

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính luôn được UBND quan tâm, lãnh chỉ đạo các ngành bám sát Kế hoạch của huyện về rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 để triển khai thực hiện.

Chỉ đạo các ngành thực hiện nghiêm túc về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, việc đăng tải công

khai các thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC để kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã không nhận được trường hợp khiếu nại cũng như các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

*c) Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông*

- Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, được người dân, tổ chức đồng tình ủng hộ. Thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã, UBND xã có 116 TTHC một cửa và 76 TTHC liên thông.

Tất cả các lĩnh vực đều được lập sổ theo dõi, 100% hồ sơ đều được lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ; các hồ sơ trả lại đều có giấy thông báo, hồ sơ bổ sung, điều chỉnh đều có xuất phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định, 100% thành phần hồ sơ nộp tại Bộ phận TN&TKQ đều được số hóa và thực hiện thu phí qua phần mềm tập trung đúng theo quy định.

*d) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức*

Công tác quản lý đội ngũ CBCCCVC được thực hiện thường xuyên, liên tục, chặt chẽ. Trong thời gian qua, UBND xã luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCCVC, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ CBCCCVC, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, đặc biệt phục vụ tốt công tác CCHC hiện nay; thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCCVC giai đoạn 2016-2021. Đến nay, Đảng ủy và UBND xã đã cử 22 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (Đảng ủy đã cử 16 lượt cán bộ, công chức và UBND xã cử 06 lượt cán bộ, công chức, viên chức).

*e) Về hiện đại hoá hành chính*

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã đi vào hoạt động ổn định, các ngành đều được trang cấp máy vi tính và sử dụng 5 phần mềm dùng chung (Quản lý hồ sơ văn bản; theo dõi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo; đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng; quản lý hồ sơ một cửa; tiếp dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo).

- Tiếp tục đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, nâng cấp các phần mềm dùng chung; phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng.

- UBND xã đã vận hành Công dịch vụ công với phạm vi liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã với hệ thống TTHC trực tuyến tập trung và thống nhất, được tích hợp lên cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 ở 100% các ngành cấp xã.

- Đã được đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính các cấp.

**4. Xử lý hồ sơ, văn bản, ý kiến chỉ đạo**

*a) Thu lý hồ sơ một cửa, thủ tục hành chính*

Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của công dân tại Bộ phận TN&TKQ đúng quy định. Tính đến nay, tại Bộ phận TN&TKQ đã tiếp nhận tổng số 432 hồ sơ; số hồ sơ đã hoàn trả 432 hồ sơ, trong đó: hồ sơ xử lý đúng và trước hạn 432 hồ sơ, đạt tỉ lệ 100%.

*b) Tình hình tiếp nhận, xử lý văn bản*

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã nhận được hơn 762 văn bản đến. Tổng số văn bản đi UBND xã ban hành hơn 244 văn bản. Trong đó có 34 Quyết định và 210 các văn bản khác. Đa số văn bản đến thuộc thẩm quyền của UBND xã đều được giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, do khách quan, chủ quan vẫn còn một số văn bản xử lý chậm làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã.

*c) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã và Chủ tịch UBND xã*

Công tác thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã đã được các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số đơn vị chậm báo cáo UBND xã cũng đã có nhắc nhở, phê bình

## **5. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể**

Mối quan hệ phối hợp giữa UBND xã với UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể quần chúng tiếp tục được tăng cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Tổ chức các buổi làm việc với UBMTTQ Việt Nam xã và một số tổ chức đoàn thể nhằm phối hợp chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ có liên quan, đồng thời đề ra các phương hướng, giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành trong thời gian tới.

Sự phối hợp công tác giữa UBND xã với HĐND xã được thực hiện ngày càng chặt chẽ. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND xã; chuẩn bị và đáp ứng đầy đủ các tài liệu phục vụ các kỳ họp của HĐND xã; trả lời nghiêm túc trực tiếp và bằng văn bản các ý kiến của đại biểu HĐND xã và các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND xã; lãnh đạo UBND xã đã báo cáo giải trình về các vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc, về sự chỉ đạo, điều hành của UBND và các thành viên UBND xã.

Trong thời gian qua, HĐND, UBND và UBMTTQVN xã đã thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 03 tổ chức, qua đó luôn có sự gắn kết nhịp nhàng, đồng bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chung của huyện.

## **II. Kết quả thực hiện chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực**

### **\*. Chỉ tiêu kinh tế (3 chỉ tiêu):**

- Thu nhập bình quân đầu người: 39-41 triệu đồng. (Chưa đánh giá)
- Tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn: 20 tỷ đồng. (Chưa đánh giá)
- Tổng thu ngân sách tại địa phương: 145,8/262 triệu đồng.

### **\*. Chỉ tiêu xã hội (5 chỉ tiêu):**

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: Còn 1,7% (giảm 01 hộ). (TH giảm 01 hộ)
- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,3%. (Chưa đánh giá)
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: 94% trở lên. (Chưa đánh giá)
- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 6%. (Chưa đánh giá)
- Số lao động qua đào tạo: 16/50-60 lao động.

**\*. Chỉ tiêu môi trường (4 chỉ tiêu):**

- Tỷ lệ hộ dùng nước máy: 427 hộ đạt 77,21/80% trở lên.
- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom: 98-100%. (Chưa đánh giá)
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt: 95%. (Chưa đánh giá)

Kết quả trên đã cho thấy trong hoàn cảnh khó khăn và thách thức chung, bằng sự nỗ lực vượt bậc và quyết tâm cao của Đảng uỷ, HĐND xã, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao của UBND xã, sự hỗ trợ của UBND huyện, các phòng, ban cấp huyện, sự chủ động tổ chức thực hiện của các ngành, các nhiệm vụ, chương trình công tác của UBND xã đã cơ bản đạt theo kế hoạch.

**2. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm**

*a) Về lĩnh vực kinh tế*

Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp bằng nhiều giải pháp, nhất là vụ Đông Xuân, vận động nhân dân tích cực đầu tư thâm canh, xen canh nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị canh tác; làm tốt phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật; triển khai mạnh mẽ các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đặc biệt là cây lương thực và phát triển kinh tế vườn, đưa thu nhập bình quân kinh tế vườn. Tập trung thực hiện Đề án nông nghiệp và Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2016-2020 của huyện; chỉ đạo quyết liệt Dự án phát triển cây Cam, trong năm 2019 đăng ký được 10 ha, đã trồng 0,72 ha; diện tích còn lại sẽ tiếp tục vận động trồng đợt 2 vào cuối năm. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên.

*b) Lĩnh vực văn hóa - xã hội*

Làm tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo có nhiều chuyển biến tốt, chất lượng giáo dục ngày càng vững chắc; tỷ lệ huy động học sinh ở các bậc học đạt cao.

Chủ động triển khai công tác phòng, chống các dịch bệnh nên đến nay chưa có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Các chương trình y tế được triển khai đúng tiến độ; xã được công nhận chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020.

Đời sống nhân dân ổn định và từng bước nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức thăm hỏi và tặng quà kịp thời dịp tết Nguyên đán cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; chi trả kịp thời chính sách cho các đối tượng có công, bảo trợ xã hội; Cấp thẻ bảo hiểm y tế đến các đối tượng có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo. Số lao động đã qua đào tạo là 16 người.

*c) Lĩnh vực nội chính, quốc phòng an ninh*

Tình hình an ninh chính trị, kinh tế, tư tưởng - văn hóa, thông tin trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra các đột biến xấu, bất ngờ nhất là trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị xã hội khác. Làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh năm 2019, có 04 thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư theo luật định, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện 12 lượt tiếp công dân định kỳ tại Hội trường tiếp công dân xã và 06 tiếp dân lưu động tại các thôn; đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị phản ánh của nhân dân, đến nay xã không có tiếp nhận đơn khiếu nại nào. Công tác PCTN đã được tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Ý thức, trách nhiệm của các ngành về công tác PCTN đã có chuyển biến tích cực.

#### *d) Về cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính*

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 21-CT/HU của Huyện ủy và Chỉ thị số 32/CT-UBND của UBND tỉnh. Qua đó đã cử cán bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức cơ quan nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, xác định các nội dung CCHC cần tập trung chỉ đạo thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể của tháng, quý và phân công trách nhiệm đối với từng ngành, xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.

### **III. Những tồn tại và hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong 6 tháng đầu năm 2019, vẫn còn những mặt chưa chuyển biến mạnh, cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đó là:

1. Việc chấp hành quy chế làm việc và thực hiện chương trình công tác của UBND xã tuy đã cải thiện, đổi mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số ngành, thôn chưa thực hiện nghiêm túc, một số nhiệm vụ chậm triển khai và thực hiện như: Phát triển diện tích Cam theo Đề án Cam của huyện; Kinh tế vườn phát triển chưa đều, chất lượng chưa cao.

2. Sự phối hợp giữa các ngành với các cơ quan tổ chức để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực mặc dù có chuyển biến nhưng chưa thực sự đồng bộ, tính chủ động và tinh thần trách nhiệm đôi lúc chưa cao nên một số vụ việc giải quyết chậm trễ.

3. Tình hình vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra. Việc chấp hành quy chế làm việc của một số cán bộ còn có lúc chưa nghiêm.

Trên cơ sở phân tích, nhìn nhận các mặt tồn tại, hạn chế nêu trên, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan, UBND xã sẽ tiếp tục nghiên

cứu, xây dựng và thực hiện các biện pháp khắc phục; tiếp tục đổi mới phương thức điều hành nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước.

#### **IV. Nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng còn lại của năm 2019**

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2016-2020, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là duy trì và nâng cao chất lượng xã chuẩn nông thôn mới và xây dựng thôn 3 trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020. Trong thời gian tới, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

##### **1. Tập trung chỉ đạo tốt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2019:**

Các ngành, các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 để thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo kế hoạch, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi.

Huy động mọi nguồn lực, lòng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng kiên cố gắn với việc phát triển hạ tầng xây dựng nông thôn mới.

##### **2. Tập trung triển khai tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội:**

Đẩy mạnh dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; thực hiện có hiệu quả chương trình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn. Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, các đối tượng xã hội, đối tượng chính sách tiếp cận chính sách trợ giúp phát triển sản xuất; thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công; quan tâm các phong trào, kế hoạch bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác bình đẳng giới, công tác phòng chống tệ nạn xã hội...

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung mọi nguồn lực trong việc xây dựng thôn 3 trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện có hiệu quả đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế như trang trại, gia trại.

##### **3. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, chủ trương về đất đai để người dân thực hiện đảm bảo đúng quy định; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường; thực hiện các giải pháp kiểm soát có hiệu quả tình hình khai thác khoáng sản; tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý đất đai; về xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Thực hiện tốt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhằm nâng tỷ lệ cấp mới, cấp đổi.**

4. Tiếp tục triển khai sâu rộng công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính tại các ngành; thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ theo hướng tinh giản, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhân dân và các tổ chức.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, tiếp dân lưu động, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và xem xét xử lý kịp thời, hiệu quả những bức xúc của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền, phát huy công tác giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; nghiêm túc thực hiện việc theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND xã, trong đó tập trung vào việc giải quyết dứt điểm các ý kiến chỉ đạo còn tồn đọng chưa giải quyết. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND xã.

5. Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, kiên quyết đấu tranh trấn áp không để hình thành các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, không để xảy ra các loại án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; có các giải pháp hạn chế số vụ tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông; giải quyết dứt điểm, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chỉ đạo điều hành kế hoạch 6 tháng còn lại của năm 2019 và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo điều hành của UBND xã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND xã yêu cầu và kêu gọi các ngành và cả hệ thống chính trị cùng quan tâm đồng lòng ra sức thi đua với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu và các tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.

**Nơi nhận:**

- TV. Đảng uỷ;
- TT. HĐND xã;
- Các ĐB HĐND xã;
- Các thành viên UBND xã;
- Các ngành trực thuộc UBND xã;
- Các trưởng thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Trọng Hậu**